

ประกาศ

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา
การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม
เรื่อง รายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการ
หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา
การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม

ตามประกาศหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม ได้เปิดรับสมัครฯ ระหว่างวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 4 มีนาคม 2568 โดยสิ้นสุดการรับสมัครไปแล้วนั้น

บัดนี้ คณะอนุกรรมการสรรหาผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม ในคราวการประชุมครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2568 ได้ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้ในประกาศเรื่องการรับสมัครบุคคลฯ และเอกสารประกอบใบสมัครของผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อเรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามข้อ 10 ของระเบียบคณะกรรมการอำนวยการสภามหาวิทยาลัยการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม แห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุน พ.ศ. 2563 จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. รายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าแสดงวิสัยทัศน์และสัมภาษณ์ กำหนดการสัมภาษณ์ และสถานที่สัมภาษณ์ กำหนดการเข้ารับการสัมภาษณ์ในวันอาทิตย์ที่ 30 มีนาคม 2568

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	เวลาเข้าแสดงวิสัยทัศน์ และสัมภาษณ์	สถานที่สัมภาษณ์
1	นายณิรวัฒน์ ธรรมจักร์	10.30 – 11.10	ห้องประชุมหัวกอก 2 สอวช. ชั้น 14 อาคารจัตุรัสจามจุรี ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
2	นายธรรมราช อาษาสุวรรณ	11.20 – 12.00	
3	นายปรเมศวร์ มินศิริ	13.30 – 14.10	
4	นางสาวภาวดี อังค์วิมณะ	14.20 – 15.00	
5	นายศัลย์ นวนอ่อน	15.10 – 15.50	

2. รายงานตัวก่อนเริ่มการสัมภาษณ์ อย่างน้อย 20 นาที
3. การแต่งกายสุภาพเรียบร้อย
4. นำบัตรประชาชน หรือบัตรอื่นซึ่งทางราชการออกให้ หรือแสดงด้วยระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลในแอปพลิเคชัน ThaiD ซึ่งมีรูปถ่ายมาแสดงในการเข้ารับการสัมภาษณ์ หากผู้มาสัมภาษณ์ไม่สามารถแสดงได้ คณะอนุกรรมการสรรหาฯ จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสัมภาษณ์

5. ให้จัดเตรียมการนำเสนอวิสัยทัศน์ บทบาท และแนวทางการดำเนินงานของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย

5.1 กรอบการนำเสนอวิสัยทัศน์

ให้ผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าแสดงวิสัยทัศน์และเข้ารับการสัมภาษณ์ โดยให้แนะนำตนเองและนำเสนอ “วิสัยทัศน์ บทบาท และแนวทางการดำเนินงานของ บพค. ภายใน 3 - 5 ปีข้างหน้า” เป็นภาษาไทย อ้างอิงเนื้อหาจากเอกสารแสดงวิสัยทัศน์ฯ ซึ่งได้นำส่งพร้อมเอกสารการสมัครมาก่อนแล้ว ต่อคณะกรรมการสรรหา

ทั้งนี้ ให้จัดทำไฟล์นำเสนอในรูปแบบไฟล์ Microsoft Power Point ความยาวไม่เกิน 15 นาที ส่งมอบเป็นอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสรรหา ก่อนเวลานำเสนออย่างน้อย 15 นาที ณ จุดรายงานตัว ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ สอวช. ชั้น 14 อาคารจัตุรัสจามจุรี

5.2 ระยะเวลาการแสดงผลวิสัยทัศน์และการเข้ารับการสัมภาษณ์

การแสดงผลวิสัยทัศน์ไม่เกิน 15 นาที และการสัมภาษณ์หรือตอบข้อซักถามประมาณ 20 นาที

6. ผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าแสดงวิสัยทัศน์และสัมภาษณ์รายใด ไม่มาเข้ารับการสัมภาษณ์ตามกำหนดวันเวลา และสถานที่ที่กำหนด จะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์ในการเข้ารับการคัดเลือก

ทั้งนี้ การประกาศรายชื่อผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าแสดงวิสัยทัศน์และสัมภาษณ์ คณะกรรมการสรรหา ได้ประกาศตามข้อมูลและข้อเท็จจริงที่ผู้ที่มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกได้รับรองตนเองในใบสมัครว่า เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนด และมีคุณสมบัติประกอบการพิจารณาตามประกาศหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนา กำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม ดังนั้น หากภายหลังปรากฏว่า ผู้ที่มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนา กำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม ดังกล่าว จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครมาตั้งแต่ต้น

ประกาศ ณ วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2568



(ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล)

ประธานอนุกรรมการสรรหาผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุน
ด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา
การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม